

## การสร้างเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

### โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา

#### ในเขตพื้นที่บริการและใกล้เคียง

โดย นางเพ็ญประภา ชูยกระเดื่อง

ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมธ)

กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Yc – Youth Couneslor ) หมายถึงนักเรียนที่โรงเรียนพิจารณา คัดสรรว่าเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีจิตอาสา มีทักษะในการรับฟังและการให้คำปรึกษา ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น และปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนโดยการดูแลและชี้แนะอย่างใกล้ชิดจากครูแนะแนว

จากการที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาและได้พัฒนามาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ทำให้นักเรียนในโครงการมีความรู้มีทักษะชีวิตและสามารถไปช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนด้วยกันเองได้เป็นที่พึงพอใจ สามารถลดความคับข้องใจ หาทางออกของปัญหาและแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้ฝึกสอนนักเรียน ฝึกสอน ให้ความรู้ ฝึกทักษะและส่งเข้าแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้รับรางวัลดังนี้

- ปี 2553-2554 ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา
- ปี 2553 ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ปี 2553 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ปี 2554 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ปี 2555 ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น เรื่องการพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
- ปี 2557 ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา

ผลจากความสำเร็จดังกล่าวจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าได้สร้างเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการและใกล้เคียง จากการสำรวจพบว่านักเรียนหลายโรงเรียนไม่เคยมีความรู้และกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามาก่อนเลย ข้าพเจ้าจึงได้ประสานงานเสนอโครงการเป็นพี่เลี้ยงในการให้ความรู้ ฝึกทักษะ โดยให้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมธ) ผลปรากฏว่ามีโรงเรียนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงไคร่นุ่น โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยและโรงเรียนหนองตมหนองงูเหลือม โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์และโรงเรียนลำน้ำพอง ทั้งนี้ทุกโรงเรียนได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากท่านบริหารที่เห็นความสำคัญและยินดีให้ดำเนินโครงการในโรงเรียนได้พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาชั้นดำเนินการควบคุมดูแล ให้กิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกโรงเรียนไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยที่ท่านได้ให้ความกรุณาไม่เช่นนั้นโครงการนี้มิอาจประสบความสำเร็จได้ เนื่องจากท่านผู้บริหารเป็นด่านสำคัญด่านแรก ในการเดินทางสู่ความสำเร็จ

ในการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ข้าพเจ้าได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.มัลลวีร์ อุดลวัฒน์ศิริ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อำนวยการสายชล สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนองวัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับนักเรียน จนทำให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้จัดค่ายสำหรับการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น โดยฝึกสอนด้วยตนเองและสมาชิกนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมธ) สำหรับนักเรียนที่จะต้องนำไปใช้ช่วยเหลือเพื่อนต่อไปและเข้าแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมในปีการศึกษา 2557 ทำให้โรงเรียนเครือข่ายดังกล่าวได้รับรางวัล ดังนี้

โรงเรียนลำน้ำพอง ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนหนองตมหนองงูเหลือมได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากการติดตามผลสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพบว่านักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ตนได้ได้ช่วยเหลือเพื่อนทั้งปัญหาด้านการขาดเรียนไม่เข้าเรียน ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาการติดบุหรี่ ปัญหาชู้สาว ทำให้เพื่อนมีที่ปรึกษาและแก้ปัญหาได้ ครูที่ปรึกษานักเรียนในและโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ เห็นว่ากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาทำให้นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายได้รับความรู้ มีทักษะการให้คำปรึกษา และสามารถนำไปช่วยเหลือเพื่อนได้ รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนวอย่างเข้มแข็งต่อไป.

